

Số: /BC-HĐND

Đắk Tờ Re, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động năm 2023 và chương trình công tác năm 2024 của Thường trực HĐND xã

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và Quy chế làm việc của Thường trực HĐND xã;

Căn cứ Quy chế làm việc của Thường trực HĐND xã.

Thường trực HĐND xã báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và chương trình công tác năm 2024, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023

1. Công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp HĐND xã:

Trên cơ sở Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND xã về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2023, Thường trực HĐND xã đã phối hợp với UBND xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND xã đã thông báo⁽¹⁾ cho các đơn vị có nội dung trình chủ động trong công tác chuẩn bị và hoàn thiện các dự thảo văn bản. Tổ chức thành công 01 kỳ họp thường lệ⁽²⁾, 01 kỳ họp chuyên đề⁽³⁾ và chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 7 HĐND xã Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và dự kiến ban hành 06 Nghị quyết⁽⁴⁾.

¹ Thông báo số: 04/TB-HĐND, ngày 30/5/2023 của Thường trực HĐND xã Thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND xã khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và Thông báo số 09/TB-HĐND, ngày 30/10/2023 của Thường trực HĐND xã Thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

² Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND xã; 02 Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (đối với đại biểu Trịnh Thành Tâm và đại biểu Đỗ Thị Thu Hương); Nghị quyết về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Pháp chế HĐND xã khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết giới thiệu nhân sự bầu giữ chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND xã khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2022; Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về thông qua danh mục đầu tư từ nguồn sử dụng đất.

³ Nghị quyết Về việc thống nhất danh mục duy tu bảo dưỡng công trình thuộc nội dung số 01, Tiểu dự án 1 - Dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (vốn sự nghiệp)

⁴ Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Nghị quyết về chương trình hoạt động năm 2024 của HĐND xã; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2024 của HĐND xã; Nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND xã năm 2024; Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát của HĐND xã về hiệu quả quản lý, sử dụng kênh mương thủy lợi nội đồng trên địa bàn xã; Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách xã năm 2024.

- Về công tác tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp: Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN xã, UBND xã bố trí địa điểm và mời cử tri tham dự theo thành phần theo quy định. Các các đại biểu tham gia đầy đủ các hội nghị TXCT 2 cấp, 3 cấp. Trong hội nghị TXCT luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, kịp thời kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương.

- Về nội dung trình Kỳ họp: Thường trực HĐND xã đã chủ động trong công tác theo dõi, đôn đốc các đơn vị có nội dung trình Kỳ họp; phân công các Ban của HĐND xã thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp kịp thời, đúng quy định; các Ban của HĐND xã tiến hành khảo sát thực tế tại các địa bàn thôn⁽⁵⁾.

- Công tác chuẩn bị cho Kỳ họp được triển khai đúng quy trình, quy định như: Ban hành giấy triệu tập; giấy mời dự Kỳ họp, gửi các văn bản kỳ họp...

- Công tác điều hành Kỳ họp linh hoạt, khoa học, phát huy tinh thần dân chủ; đã gọi mở, định hướng các đại biểu HĐND xã tập trung thảo luận, làm rõ những vấn đề trọng tâm, tạo được sự thống nhất cao trước khi biểu quyết thông qua nghị quyết. UBND xã đã trả lời thỏa đáng các câu hỏi chất vấn của đại biểu. Thường trực HĐND xã luôn theo dõi việc chất vấn và trả lời chất vấn.

- Sau các Kỳ họp, Thường trực HĐND xã chỉ đạo Văn phòng Thống kê xã phối hợp với các Ban của HĐND xã tiếp tục rà soát, tu chỉnh các dự thảo nghị quyết trình Chủ tọa Kỳ họp ký ban hành theo đúng quy định. Đã kịp thời thông báo kết quả Kỳ họp đến các cơ quan liên quan. Các nghị quyết sau khi ban hành được gửi cho các đại biểu, các ban ngành, đơn vị, các thôn để thông báo Nhân dân biết, giám sát việc triển khai thực hiện.

2. Công tác tiếp xúc cử tri và theo dõi kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri:

- Về hoạt động tiếp xúc cử tri: Thường trực HĐND xã đã phối hợp với Tổ đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo UBND, BTT UBMTTQVN tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri 2 cấp, 3 cấp sau Kỳ họp thứ 6 HĐND xã. Thực hiện phân loại và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, báo cáo về Thường trực HĐND huyện. Đã tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri và đã được kịp thời báo cáo Thường trực HĐND huyện và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.⁽⁶⁾

- Việc theo dõi, giám sát kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri: Sau khi tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Thường trực HĐND xã thường xuyên quan tâm, theo dõi, đôn đốc việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri. Nếu các ý kiến chưa được xem xét, trả lời, giải quyết thì Thường trực HĐND, xây dựng kế hoạch giám sát, khảo sát

⁵ Khảo sát tình hình giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 5 HĐND xã Khóa X; Khảo sát tình hình giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6 HĐND xã Khóa X.

⁽⁶⁾ Ý kiến thuộc thẩm quyền của tỉnh, huyện: Không có. Ý kiến thuộc thẩm quyền của xã 16 ý kiến (Trong đó : 02 ý kiến về lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường; 11 ý kiến về lĩnh vực Đường giao thông- nông thôn; 01 ý kiến về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; 01 ý kiến về lĩnh vực điện. 01 ý kiến khác.

hoặc có văn bản đề nghị UBND xã trả lời ý kiến, giải thích rõ nguyên nhân, lý do chưa trả lời, giải quyết để báo cáo với cử tri được biết hoặc báo cáo tại kỳ họp HĐND gần nhất. Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được UBND xã xem xét, giải quyết, trả lời.

3. Về hoạt động giám sát, khảo sát:

- *Giám sát việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri:* Thường trực HĐND xã đã thực hiện nghiêm túc việc giám sát và báo cáo trực tiếp kết quả trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri của các cấp, các ngành trước khai mạc kỳ họp của HĐND để cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát.⁽⁷⁾

- *Giám sát, khảo sát chuyên đề:* Thường trực HĐND xã phối hợp với Ban khảo sát việc thực hiện kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri trên địa bàn xã.

+ Tổ chức Giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND xã: về việc về công tác chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn xã Đăk Tô Re. Giám sát trong công tác triển khai công tác trồng rừng.

+ HĐND xã tiến hành giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển Kinh tế- Xã hội năm 2023 theo Nghị quyết HĐND xã giao trên địa bàn xã Đăk Tô Re.

+ Tham gia giám sát chuyên đề cùng các Ban.⁽⁸⁾

Thường trực HĐND xã còn thường xuyên nắm bắt, theo dõi tình hình, phát hiện những vấn đề bức xúc, cần tập trung giải quyết trong quá trình thực hiện giám sát, đề nghị UBND xã, các ngành chức năng tập trung giải quyết, khắc phục kịp thời. Sau khi kết thúc các đợt giám sát, Đoàn giám sát Thường trực HĐND xã đều có báo cáo kết quả giám sát và các kiến nghị, đề xuất chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND xã, tại kỳ họp giữa năm 2023 (kỳ họp thứ 6) Thường trực Hội đồng nhân dân xã đã ban hành Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024 đúng theo Luật định và Ban hành văn bản đề nghị các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân xã, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đề xuất nội dung giám sát năm 2024.

4. Công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của HĐND huyện

Thường trực HĐND xã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các Ban của HĐND xã thực hiện giám sát, khảo sát theo chức năng, nhiệm vụ. Chỉ đạo, điều hòa phối

⁽⁷⁾ Giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 và thứ 6 HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

⁽⁸⁾ Ban Kinh tế- Xã hội HĐND xã: Giám sát việc hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập trên địa bàn xã, giám sát chỉ tiêu trồng rừng năm 2021, 2022. Ban Pháp chế giám sát: kết quả giải quyết tình trạng lấn chiếm đất giao giao khoán, bảo vệ rừng tại các thôn trên địa bàn xã.

hợp hoạt động của các Ban HĐND trong việc giám sát, khảo sát⁽⁹⁾ và phân công các Ban HĐND xã thẩm tra các nội dung do UBND xã trình xin ý kiến Thường trực HĐND xã.

5. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân:

Thường trực HĐND đã thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân của xã;⁽¹⁰⁾ Trong năm, không có lượt công dân đến kiến nghị hay gửi đơn, thư đến Thường trực HĐND xã, đồng thời qua theo dõi tại Bộ phận tiếp công dân của xã không có lượt công dân đến kiến nghị hay gửi đơn, thư đến.

- Tại Bộ phận Tiếp công dân của xã, tiếp nhận 03 đơn thuộc thẩm quyền của UBND xã (nội dung lĩnh vực đất đai). Đã giải quyết 02 đơn, còn 01 đơn mới tiếp nhận, đang trong thời gian giải quyết.

6. Một số hoạt động khác của Thường trực HĐND xã:

- Thường xuyên xuống các thôn nắm tình hình hoạt động sản xuất, tâm tư, nguyện vọng của bà con nhân dân trên địa bàn xã. Đặc biệt nắm trong tình hình mưa bão, phòng chống thiên tai.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thường trực HĐND xã đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và Quy chế hoạt động của HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021. Tổ chức thành công các kỳ họp HĐND xã và Hội nghị giao ban định kỳ, giao ban quý theo quy chế và thực hiện chương trình hoạt động giám sát năm 2023 theo Nghị quyết ban hành. Việc cho ý kiến đối với những nội dung UBND xã trình xin ý kiến đảm bảo kịp thời, chất lượng. Làm tốt công tác chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các Ban HĐND xã; phối hợp chặt chẽ với UBND xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các cơ quan hữu quan trong công tác.

Bên cạnh đó hạn chế, khuyết điểm đó là:

- Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện một số kết luận, kiến nghị sau giám sát chưa thường xuyên.

- Một số đại biểu tham gia đóng góp ý kiến vào nội dung trình tại kỳ họp và tại cuộc giám sát của Thường trực HĐND, các Ban còn ít.

Nguyên nhân:

- Thường trực HĐND xã, Các Ban chưa dành nhiều thời gian trong việc theo dõi, đôn đốc sau giám sát. Việc nghiên cứu các văn bản liên quan, cụ thể Nghị

⁽⁹⁾ Ban KT-XH: 01 cuộc giám sát chuyên đề về thực hiện một số chính sách cho người có công trên địa bàn xã, Ban Pháp chế: 01 cuộc giám sát chuyên đề công tác hòa giải ở cơ sở.

⁽¹⁰⁾ Thông báo số 01/TB-HĐND, ngày 01/01/2023 Thông báo Về nội dung, thời gian, địa điểm tiếp công dân của HĐND xã năm 2023

quyết 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân chưa sâu. Bên cạnh đó **các Ban hoạt động nhiệm vụ, khối lượng công việc nhiều.**

- Khả năng nghiên cứu của một số đại biểu còn hạn chế nên việc tham gia còn ít, hiệu quả chưa cao.

III. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Trong năm 2024, Thường trực HĐND xã tập trung triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

1. Về Kỳ họp thường lệ: Hội đồng nhân dân xã tiến hành tổ chức hai Kỳ họp thường lệ vào cuối tháng 6 và tháng 12 theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, Quy chế làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân xã Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và tổ chức các Kỳ họp chuyên đề *(nếu có)*.

2. Về hoạt động giám sát: Thực hiện theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND xã về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND xã năm 2024 và Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 02/8/2023 của Thường trực HĐND xã về việc triển khai chương trình giám sát năm 2024 của HĐND xã. Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8, thứ 9 HĐND xã Khóa X. Xây dựng chương trình giám sát năm 2025. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị qua giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Các đại biểu HĐND ứng cử tại thôn theo quy định.

3. Chuẩn bị và tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND xã định kỳ và đột xuất. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động giải trình, chất vấn tại các phiên họp của Thường trực HĐND xã *(nếu có)*.

4. Tổ chức Hội nghị giao ban quý định kỳ giữa Thường trực HĐND với Các đại biểu HĐND xã ứng cử tại các thôn. Tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn do Trung ương, tỉnh tổ chức.

5. Xem xét, cho ý kiến đối với nội dung UBND xã trình xin ý kiến Thường trực HĐND xã đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

6. Đôn đốc các đại biểu HĐND ứng cử tại các thôn phối hợp với Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, Ban quản lý thôn tổ chức tiếp xúc cử tri qua đó nắm bắt những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, tổng hợp trình tại Kỳ họp thứ 8, 9 HĐND xã Khóa X.

7. Chủ động phối hợp với Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7 và trước, sau Kỳ họp thứ 8, 9 HĐND xã Khóa X.

8. Tiếp tục chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND xã, nhất là việc tổ chức thực hiện chương trình giám sát, khảo sát chuyên đề năm 2024 và xây dựng chương trình giám sát, khảo sát năm 2025.

9. Các Ban của HĐND xã căn cứ chương trình hoạt động của Ban, chủ động tổ chức giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND xã Khóa X đã ban hành; thẩm tra có chất lượng các báo cáo theo sự phân công của Thường trực HĐND xã và chuẩn bị báo cáo thuyết trình tại Kỳ họp thứ 8, 9 HĐND xã, Khóa X.

10. Duy trì tiếp công dân định kỳ theo Quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã vào ngày 22 hàng tháng, tham gia tiếp công dân tại Bộ phận một cửa vào ngày 22 hàng tháng. Tiếp nhận, xử lý, theo dõi việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định.

11. Tham gia giám sát cùng với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện và các Ban của HĐND huyện khi về giám sát tại xã.

12. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ khác đảm bảo mọi hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND xã tiến hành thuận lợi.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và chương trình công tác năm 2024 của Thường trực HĐND xã./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện(B/c);
- TT Đảng ủy (B/c);
- TT HĐND xã;
- UBND xã;
- Ủy ban MTTQVN xã;
- Các ban của HĐND xã;
- Các đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VP(HĐ).

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Y Trang